

## ปรบมือรัว ศธ.กล้าใช้ ม. 44 สางปัญหาหาล้าย

🕒 นำเสนอเมื่อ 14 ก.ค. 2559

[เดลินิวส์]-เลขาธิการ CHES เชื่อคำสั่ง คสช.ใช้ ม. 44  
สางปัญหาหาล้ายได้ เสี่ยงจากชาวอุดมฯตอบรับดี เพราะเขาสูญเสียไปรังไร  
ตรวจสอบ จับตองได้ มันใจจะมีรายชือสถาบันอื่น ๆ ตามมา แนะใครมีขอมูล  
ประเด็นปัญหาเร่งสง สกอ.-กกอ.เลย

วันนี้(15ก.ค.) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  
ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ Coordinating Center for the Public  
Higher Education Staff (CHES) กล่าวว่ จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง  
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา นั้น  
น่าจะได้รับการเสียงตอบรับทางบวกจากขววมหาวิทยาลัย  
เพราะช่วยให้ฟ้าเปิดหลังจากที่เมฆมืดสลัวปกคลุมมหาวิทยาลัยมานาน ถือเป็นครั้งแรกที่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  
และจะทำให้ดินแดนสนธยา ในมหาวิทยาลัยทั้งหลายจะเขาสูญเสียที่ไปรังไร ตรวจสอบและจับตองได้

รศ.ดร.วีรชัย กล่าวต่อไปว่า  
ต้องขอแสดงความยินดีกับประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้ใช้ ม. 44  
ทันที ส่วนประชาคมมหาวิทยาลัย อื่นๆนั้น น่าจะได้ชม.44 ตามมา  
เมื่อผลการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกของคณะทำงานของ คสช. ออกมาชัดเจน  
เพราะคำสั่งนี้ได้เปิดช่องให้ประชาคมอุดมศึกษาสงขอมูลรายงานต่อ รมว.ศึกษาธิการ ตามคำสั่ง คสช.  
ที่ระบุชัดหากยังมีการจงใจ หลีกเลียง หรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือ คำสั่งของ รมว.ศึกษาธิการ หรือกรณีที่น่ายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีพฤติการณ์สอไปในทางทุจริต  
และมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาความขัดแย้งภายในจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งเชื่อว่าจะมีมากกว่า 2  
มหาวิทยาลัยที่ได้ไซแล้วแนนอน ดังนั้นประชาคมที่มีขอมูลพยานหลักฐานชัดเจนที่ตรวจสอบได้ ให้  
สงขอมูลไปยังกระทรวงผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(กกอ.)

ขอบคุณที่มาเนื้อหา และอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.28 น.](#)